

## Thú đi Chợ Trại

T&#225;c Gi&#7843;: Huy Ph&#225;ng

Th&#7913; T&#432;, 26 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:13

---

Nói chung, Chợ Trại thì tập hợp dân cư ông bà già lớn trẻ con.

Vào những ngày cuối tuần, nhân ngày nghỉ nhiều người đã đi Chợ Trại dạo chơi và mua sắm, dù thời tiết lạnh hay nóng, nhiều trong tuần qua thời tiết lên hơn 90 độ, các Chợ Trại tại Quận Cam vẫn đông người.

Đây là thú vui của nhiều gia đình, một lần shopping rồi thì ra ngoài trời thoáng mát, đi dạo vài tiếng đồng hồ. Nhiều gia đình gồm cả ba thế hệ, ông bà ngoại, cha mẹ và cháu bé ngồi trên xe đẩy. Khách đi Chợ Trại nhiều lúc cần một vài món cho gia đình nhưng cũng có nhiều người đi chỉ không mua gì, thấy món gì rẻ đẹp thì mua, mà đi suốt buổi không mua gì cũng chẳng sao!

Quận Cam có nhiều Chợ Trại, nhưng Golden West là một chợ nổi tiếng nhất và có đông người Việt tham gia. Chợ thuê bãi đậu xe của Golden West College ở góc đường Edinger & Golden West thuộc thành phố Huntington Beach. Khách đi chợ có thể vào hai ngõ phía Edinger hay Golden West. Chợ mở cửa suốt năm vào hai ngày cuối tuần từ 8:00 sáng cho đến khoảng 3:00 chiều, và xin quý vị đi Chợ Trại nhớ mang theo tiền mặt vì ở đây các quán hàng không nhận thẻ tín dụng (credit card). Đi Chợ Trại là một cái thú "dã ngoại" ít tốn kém nhất.

### ▣ Ai đi Chợ Trại và Chợ Trại bán gì?

Nếu bạn tình cờ, không có chủ đích đi tìm gặp mua vài món đồ cần dùng, cũng thích. Tôi gặp anh Nguyễn L., một cựu quân nhân ở Garden Grove mua đồ đạc một cái ghế bành nhà binh Mỹ, sơn nhôm và vải bọc còn mới mà giá chỉ có \$35.00. Nhà binh mà gặp cái ghế bành này cũng như gặp lộc cả nhân. Nhà chủ có khách, ngồi trên cái ghế bành này trông còn thoải mái hơn trên sofa phòng khách.



**Gian hàng đông khách nhất: Áo quần cũ 50 cents một cái.**

Ông Nguyễn Văn Thành, ở Westminster hầu như mỗi tháng vài ba lần, đi Chợ Trại là một “cái bình”. Không có hôm nào ông vớ tay không, không có món này thì món nọ. Khi thì cái bình trà cũ, khi thì bịch trà ngon đong, khi thì bịch tranh vẽ mỹ con ngựa. Đây là những món hoàn toàn không cần thiết, thích thì mua đem về. Nhà chủ, tha lâu cũng đợy thôi, mỗi năm lại đem về bán hay cho người bạn bè, những vài ba tuần không đi Chợ Trại thì thôi... nhé!

Bà Phan Thị Irvine thì hay vào các hàng cây cảnh, thú y gì thích thì mua. Một chậu hoa sói chỉ có \$15.00, một chậu lan \$10.00, một chậu rau nhà đã có đũa. Hai vợ chồng mua một gia đình ở Anaheim, tình cảnh thú y cái xe đạp rồi thì mua cho con đi học, mà lúc mua vào chợ, ông bà chủ có ý định là sẽ mua gì.



**Móc túi trên túi n cho một cái xe đạp cũ \$45.00.**

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Minh, một công nhân ở Westminster, đem cả hai con, một lên 5 tuổi, một còn nằm trong xe nôi, sáng nay cũng có một chuyến Chợ Trại. Anh cho biết nhân ngày Chủ Nhật đi chợ, hai vợ chồng đem con đi ra ngoài một vòng, không có chủ đích mua gì nhưng nếu thấy có gì hay thì mua. Anh cho biết suốt tuần đã nghe ông bà nói trông coi hai cháu trong nhà không có ánh mắt trêu, ngày nghỉ đem con đi chơi cho có chút niềm vui và để cho cha mẹ thông thả.

Nói chung, Chợ Trại thật hấp dẫn cả ông bà già lẫn trẻ con. “Thần tượng vàng hạc cá,” những thần tượng vàng thì ít mà hạc cá thì nhiều. Cái kẹp tóc \$0.25, một cái áo hay quần cũ chỉ một đồng, loại đồ “vintage” mà Việt Nam người ta thường gọi là “đồ sida” chỉ có \$0.50 tha hồ mà mua. 5 cái “nồi nướng” chỉ có \$10.00. Đương nhiên đây là số tiền dành cho người nghèo, phần nào có tiền không ai đi Chợ Trại để mua đồ lót hay trang phục, những người có nhu cầu mua thì cũng có người bán. Cái điện thoại, cái laptop, cái đồng hồ, bịch tranh, bịch bàn ăn là đồ cũ đã qua tay, “cũ người mới ta,” cần hay thú y hay hay thì mua vì cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chợ Trại cũng

## Thú đi Chợ Trại

T&#225;c Gi&#7843;: Huy Ph&#225;ng

Th&#7913; T&#432;: 26 Th&#225;ng 9 N&#259;m 2012 06:13

---

nhieu thứ mà là áo quần, đồ nhà bếp, đồ ng c làm v n, mũ ph m, đồ trang s c, giày dép, nón r ti n đ c mua tr các c a háng bán s ở Los Angeles, ph n l n là phát xu t ở Trung C ng. Cây c nh và trái cây thì ở các nông tr ở San Diego, Riverside hay Santa Barbara.

Khách hàng c a Chợ Trại ph n l n là ng i M , n u ngày ngh không đem c gia đình ra park hóng n ng thì cũng đem nhau đi Chợ Trại, ít có gia đình nào là không đem theo tr con. Sau khi đi d o vài vòng, h ng i ngh m t trên nh ng bãi c có bóng im hay s p hàng tr c nh ng xe bán th c ăn Nam M . Ng i Vi t trái l i, r t ít đ ng chân gi i khát hay mua th c ăn t i Chợ Trại nh nh ng s c dân khác.



***“Victoria Seceret” Chợ Trại Golden West, m i món ch \$2.00.***

Khách hàng Chợ Trại cũng t ng t nh khách c a các ti m buffet bình dân “All You Can Eat” t i đ a ph ng, ph n đông là ng i M và Vi t Nam mà ít th y ng i M .

Chợ Trại cũng là n i kh i đ u cho nh ng ng i Vi t m i đ nh c đang khó khăn. Ph vi c t i Chợ Trại là m t công vi c khá v t v , m i ngày cu i tu n t 5 gi sáng đ n 5 gi chi u v i nh ng công vi c đ ng l u, x p hàng và đ ng bán hàng đ c tr l ng m i ngày \$50.00. Ngày nay nh ng ng i này đã có cu c s ng n đ nh, có gia đình nên công vi c này l i có nh ng ng i m i sang đ m trách. Không thi u nh ng sinh viên dành nh ng ngày cu i tu n ra đ ng bán Chợ Trại đ ki m thêm ti n chi dùng.